



Kon Tum, ngày 23 tháng 02 năm 2025

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

**THƯ CHÚC MỪNG**  
**Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam**

Các Thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Kon Tum thân mến.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, tôi thân ái gửi tới các thể hệ Thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế và ngày 27/02 hàng năm trở thành ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, Bộ Y tế đã chọn chủ đề **“Y tế Việt Nam - 70 năm làm theo lời Bác”**, nhằm khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, cùng với cả nước, ngành Y tế tỉnh Kon Tum luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y **“Lương y phải như từ mẫu”** như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có được thành quả này, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Bộ Y tế và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ Thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của các thể hệ Thầy thuốc, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh nhà.

Năm 2025 là một dấu mốc quan trọng, đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và là tiền đề cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030, tôi kêu gọi toàn ngành Y tế tỉnh nhà nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái,

**TTUT, Tiến sĩ, BSKHII Võ Văn Thanh**  
**Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum**